



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"มศว"ร่วม"I see YOU"มติชน บริจาคหลักสูตร-สื่อการสอน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร หนุน"โรงเรียน I see YOU มติชน 30 ปี" บริจาคหลักสูตร คู่มือ-สื่อการสอน จัดทำห้องฝึกคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา ให้โรงเรียนแกนนำแต่ละโซน 4-5 แห่ง ใช้งบฯ แห่งละ 2 แสนบาท มก.มอบทุนแสดงอวัยวะเข้าร่วมโครงการ

นายพลศักดิ์ เทศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มกราคม ถึงความร่วมมือที่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร จะมีส่วนเข้าไปสนับสนุนโครงการ "โรงเรียน I see YOU มติชน 30 ปี" ว่าปรัชญาของโรงเรียนสาธิต มศว คือการคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษา จึงอยากเผยแพร่ตามภารกิจของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรจะบริจาคหลักสูตร รวมทั้งสื่อและคู่มือที่จะทำให้กระบวนการเรียนการสอนสำเร็จ

นายพลศักดิ์กล่าวว่า สิ่งสำคัญต้องรู้ว่าแต่ละโรงเรียนต้องการอะไร ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมจะวางแผนร่วมกับ "มติชน" และกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร จะจัดทำห้องฝึกคิดให้กับโรงเรียนแกนนำตามโซนพื้นที่หรือภาคประมาณ 4-5 แห่ง ใช้งบประมาณราว 200,000 บาท ห้องฝึกคิดนี้จะมีทั้งอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ทางไอที โรงเรียนดังกล่าวจึงต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง ส่วนอุปกรณ์และนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรยินดีสนับสนุน

"การที่เราต้องทำโรงเรียนแกนนำขึ้นก่อน เพราะยังไม่สามารถไปอบรมให้ทุกโรงเรียนได้ จึงอยากทำโรงเรียนต้นแบบและให้โรงเรียนอื่นที่อยู่ในโซนเดียวกันมาดูแบบอย่าง" นายพลศักดิ์กล่าว

นายพลศักดิ์กล่าวว่า นวัตกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว จะทำให้เด็กเกิดทักษะและเห็นคุณค่าในตัวเอง รู้จักตัวเอง ในการจะพัฒนามนุษย์ให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น สื่อการเรียนการสอนต้องสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมที่สอนให้เด็กเห็นคุณค่าของตัวเอง ไม่ใช่การเรียนแค่ทฤษฎีในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ห้องฝึกคิดที่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรคิดค้นและถือเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา จึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เข้าถึงเด็ก และทำให้เด็กเห็นคุณค่าของตัวเอง มีความสุข และค้นพบเป้าหมายในชีวิต

น.ส.จุฬาลักษณ์ ภูเกิด บรรณาธิการบริหาร "มติชน" เปิดเผยว่า นอกเหนือจากยอดเงินบริจาคที่ได้รับในวันที่ 11 มกราคม จำนวน 560,648 บาท (รายละเอียดในล้อมกรอบ) แล้ว วันเดียวกันนี้ ยังมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมสนับสนุน โดยการบริจาคเป็นสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริจาคสมุดมูลค่า 75,000 บาท บริษัทสื่อการสอน จำกัด บริจาคสื่อการสอน มูลค่า 170,000 บาท ขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งว่า จะสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่เป็นทุนแสดงอวัยวะภายในที่ทำจากยางพารา ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยที่ได้รางวัลมาแล้วหลายรางวัล มูลค่า 5 แสนบาท เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย

หน้า 1